



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพุธที่ 22 เดือนกรกฎาคม 2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชีว1ทอง5เงินคณิตศาสตร์โอลิมปิก

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. น.ส.นารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทน ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสวท.ได้คัดเลือกและจัดส่งนักเรียน เป็นตัวแทนประเทศไทย จำนวน 6 คน ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 10-22 ก.ค. ที่เมืองเบอร์เมน ประเทศเยอรมนี ผลปรากฏว่า ผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้า 1 เหรียญทอง 5 เหรียญเงินมาครองได้ โดยทำคะแนนรวมได้เป็นอันดับที่ 7 ของโลกจากประเทศที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 104 ประเทศ โดย นายสุธี เรืองวิเศษ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเหรียญทอง ส่วนอีก 5 เหรียญเงิน เป็นฝีมือของ นายธนาตย์ คุรุฑ์ช นายพงศ์ภัค ภูมิวัฒน์ นายศุภณัฐ คำต้อ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายภควุฒิจิรติลล จากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และ **ด.ช.นิปุลน ปิติมานะอารี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน** ทั้งนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยฯ จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 23 ก.ค. เที่ยวบิน TG 923 เวลา 12.55 น. โดย สสวท. จะมีพิธีต้อนรับ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 5 ด้วย

นายสุธี เรืองวิเศษ (ทีม) เจ้าของเหรียญทอง ซึ่งที่ผ่านมามีเคยคว้าเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิก ปี 2550 จากเวียดนาม และเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิก ปี 2551 จากสเปน ให้ข้อคิดว่า อยากเห็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์โดยโยงเข้ากับชีวิตประจำวันและธรรมชาติรอบตัวเรา ทำให้เด็ก ๆ สนุกสนานและเห็นความสวยงามและความสำคัญของคณิตศาสตร์อย่างชัดเจน สำหรับเป้าหมายในอนาคตจะเรียนต่อด้านคณิตศาสตร์ที่ต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาทำงานพัฒนาประเทศของเราให้มากที่สุด

ด้าน ด.ช.นิปุลน ปิติมานะอารี (ดิสนีย์) กล่าวว่า ที่ผ่านมามีประสบการณ์ว่า ทำข้อสอบแล้วเครียดมากบางครั้งถึงกับปวดหัว แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าต้องไม่เครียด แต่ทำให้ดีที่สุดก็พอ เพราะความเครียดไม่ได้ช่วยอะไรเลย และการไม่เครียดก็ทำให้เรียนได้อย่างมีความสุข

ขณะที่ นายภควุฒิจิรติลล (โปร) กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้เป็นผู้แทนประเทศไทย ก่อนไปแข่งขันได้เตรียมตัวโดยฝึกทำโจทย์มาก ๆ อนาคตตั้งใจอยากเรียนต่อด้าน

คณิตศาสตร์และนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ

นายธนาศัย คุรุชัย (มีอด) เผยว่า หลักการเรียนรู้ของตนเองก็คือ ต้องไม่เครียด อย่ากดดันตนเอง ชอบในสิ่งที่เรียนและใช้ความพยายามมาก ๆ ได้ร่วมแบ่งปันความรู้ โดยช่วยสอนเพื่อน ๆ ที่ไม่เข้าใจบทเรียนหรือถ้ามีโจทย์ปัญหาถามก็จะช่วยสอน และขอย้ำว่าคนที่ยื่นเคียงข้างอยู่เสมอทั้งในยามสมหวังและผิดหวัง เป็นกำลังใจให้ก้าวไปข้างหน้าก็คือคุณพ่อ คุณแม่ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ของคุณ

นายพงศภัค ภูมิวัฒน์ (ภู) เล่าว่า ตอนเด็ก ๆ คุณแม่ซื้อหนังสือคณิตศาสตร์หรือนิทานมาให้อ่านและฝึกทำโจทย์เสมอ ทำให้มีทักษะในการคิดเลขและอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก และเมื่อเวลาที่เริ่มท้อ ขาดสมาธิในการทำงาน คุณพ่อคุณแม่ก็จะให้กำลังใจและเตือนสติอยู่ตลอด ส่วนที่เข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการก็เพราะชอบคณิตศาสตร์ตั้งแต่เด็ก เมื่อมีการแข่งขันจึงสนใจอยากได้ความรู้ที่แปลกใหม่และได้คิดวิเคราะห์มากขึ้น

นายศุภณัฐ คำดี้อ (การ์ฟิลด์) ซึ่งคว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิก ปี 2551 จากสเปน กล่าวว่า ครอบครัวเปิดโอกาสให้เลือกเส้นทางอนาคตของตัวเองได้ตามใจรัก จึงมีอิสระที่จะเรียนในสิ่งที่ชอบ ซึ่งตนเองชอบคณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล มีความสวยงามน่าศึกษา ทำให้เลือกแข่งขันโอลิมปิกวิชานี้และสามารถฝึกฝนความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป.